

## ผอ. สพข.5 กรมหมอดิน เป็นประธานเปิดและปิดการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน รุ่นที่ 4



นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดและปิดโครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หลักสูตร การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2555 โดยเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 และปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางปราณี สีหพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมค่ายยุวหมอดินรุ่นที่ 4 โดยผู้เข้ารับได้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วยครูเกษตรและยุวหมอดิน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคามและหนองบัวลำภู จำนวน 18 โรงเรียน รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 คน ซึ่งในการฝึกอบรมมีทั้งการให้ความรู้ในภาคบรรยายแก่ครูเกษตรและยุวหมอดิน และมีการเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละฐานการเรียนรู้ สำหรับยุวหมอดิน โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ทั้งพื้นฐานในเรื่องดิน ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซูเปอร์ พด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซูเปอร์ พด.2 การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6 การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเร่งซูเปอร์ พด. 7 พืชปุ๋ยสด หญ้าแฝก น้ำส้มควันไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการซักถามข้อสงสัย อีกทั้งยังสนใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลงปลูกพืชของตนเอง และนำไปขยายผลในส่วนของโครงการในโรงเรียนอีกด้วย

## ภาพกิจกรรม



นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ ผอ.สพข. ๕ จุดเทียน รูป บุษพาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายยุวมอหิน



นางปราณี สีหพันธ์ ผอ.ส่วนวิชาการฯ กล่าวรายงาน  
วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมต่อประธานในพิธี



ครูเกษร ยุวมอหิน ถ่ายภาพร่วมกันหลังพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุวมอหิน



นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ ผอ.สพข.๕ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่ยุวหมอดินที่เข้าร่วมฝึกอบรม



กิจกรรมละลายพฤติกรรม สำหรับยุวหมอดิน เพื่อความกลมเกลียว สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อนจะเริ่ม  
เรียนรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในแต่ละฐาน



กิจกรรมสันทนาการ เตรียมความพร้อมสำหรับยุวหมอดินก่อนเข้าฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน



ยูวมอดิน รับประทานอาหารเย็นอย่างมีระเบียบวินัย



กิจกรรมมอบฉัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม ฯ



นายพิสุทธิ์ ศาสลากิจ เป็นประธานมอบฉัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมค่ายยูวมอดิน แต่ครูเกษตร และยูวมอดิน



นายพิสุทธิ์ ศาสลากิจ ผอ.สพข.๕ พร้อมด้วยนางปราณี สีหพันธ์ ผอ.ส่วนวิชาการ ฯ ถ่ายภาพร่วมกับครูเกษตร และยูวมอดิน ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายยูวมอดิน รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕